

สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



สวัสดีครับ พี่น้องชาวสาธารณสุขพิจิตรทุกท่าน
ปีงบประมาณ 2566 เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่การดำเนินงานตามนโยบายทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุข
ระดับเขตสุขภาพที่ 3 และนโยบายของสาธารณสุขพิจิตร
มีผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดพิจิตร โดยนโยบายของสาธารณสุขพิจิตร
ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ **พิจิตรรอบรู้** ทำให้ประชาชนมีความรู้

ในโรคที่สำคัญ เช่น STROKE, STEMI และ CA เป็นต้น มีความรอบรู้ในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง (Health literacy) **พิจิตรแข็งแรง** มีการพัฒนาดูแลทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ ทั้งถึง
และเท่าเทียม เช่น การดูแลเด็กปฐมวัยทั้งในเรื่องโภชนาการ สุขภาพช่องปาก และการพัฒนา IQ EQ
การเตรียมความพร้อมสถานบริการในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส
อย่างทั่วถึง **พิจิตรก้าวหน้า** มีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล
มีระบบการตรวจรักษาระยะไกลในทุกโรงพยาบาล มีระบบส่งต่อที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ป่วย **พิจิตร
มั่นคง** มีความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งมีประสบการณ์จากการรับมือโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา มีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิจิตรเองโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้การถ่ายโอนภารกิจ
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน **พิจิตรมั่นคง** มีการส่งเสริม
การใช้สมุนไพร ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้
ผู้ประกอบการในจังหวัดมากกว่า 37 ล้านบาทต่อปี พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด
โดยบูรณาการกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร รวมถึงการพัฒนาระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย
ของจังหวัดให้มีแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพิ่มการเข้าถึงอาหารปลอดภัยของประชาชน
และ**พิจิตรสร้างสุข** ที่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสม ส่งเสริมความก้าวหน้า การเข้า
สู่ตำแหน่ง พัฒนาบ้านพัก ส่งเสริมพลังงานสะอาดโดยมีการติดตั้ง Solar Roof ทุกโรงพยาบาล
และขยายการติดตั้งเพิ่มไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด มีการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำสุข และที่สำคัญ
คือทุกหน่วยงานในสังกัดบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่กล่าวมาเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา บุคลากรสาธารณสุข
พิจิตรทุกคน ซึ่งเป็นปีที่ดีสำหรับปีเริ่มต้นในการรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรของผม
ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดพิจิตร

ไปด้วยกัน พวกเราจะก้าวต่อไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรครับ

วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ที่ท่านอ่านอยู่ขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2566) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมีความตั้งใจในการ จัดทำวารสารนี้ขึ้น
นอกจากการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขแล้ว
ยังมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผมขอขอบพระคุณ
คณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร”
บุคลากรสาธารณสุขที่ได้ส่งผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า
ในการเสนอแนะให้ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์มีมาตรฐาน และขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคนที่มีส่วน
ร่วมในการจัดทำวารสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระที่นำเสนอจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรสาธารณสุขพิจิตร



(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บรรณาธิการแถลง



วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 เรื่อง อันประกอบไปด้วยนิพนธ์ต้นฉบับและรายงานผู้ป่วย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

- 1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเติมยาในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิจิตร
- 2) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- 3) ความสมดุลคุณภาพชีวิตการทำงานและการเสริมแรงพลังบวกให้กับทีมสุขภาพอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
- 4) การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะติดสุรา : กรณีศึกษา 2 ราย
- และ 5) การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อก

ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ขอขอบคุณผู้ส่งบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการสละเวลาอ่าน และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ทั้งในส่วนที่เป็นฉบับรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกท่านสืบไป

(ดร.ธานี โชติกคาม)

บรรณาธิการ